

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày 02/02/2021, Thường trực Thành ủy họp, nghe Ban Chỉ đạo Thành phố báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, UVTW, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Chử Xuân Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, các đồng chí Trợ lý Bí thư Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố; các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Đài PT&TH Hà Nội; các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Mê Linh, Đông Anh, Thạch Thất.

Sau khi nghe Ban Chỉ đạo Thành phố báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận:

Trong những ngày cuối tháng 01/2021 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố diễn biến phức tạp, với biến thể mới, khả năng lây lan nhanh, từ hai ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh, dịch đã lan ra một số tỉnh, thành khác, trong đó có thành phố Hà Nội; số lượng người đi từ vùng dịch về Hà Nội lớn, đến nay, Thành phố đã có 20 ca dương tính Covid-19 liên quan tới các ổ dịch ở Quảng Ninh, Hải Dương, có lịch trình di chuyển và tiếp xúc phức tạp, do vậy rủi ro lây nhiễm cao, có nguy cơ kéo dài nếu không được kiểm soát tốt.

Trước tình hình đó, Thường trực Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo, chủ trì giao ban trực tuyến và kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của Thành phố. Công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh đang được toàn hệ thống chính trị khẩn trương thực hiện với tinh thần thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly, chữa trị các đối tượng tiếp xúc và bệnh nhân Covid-19; các cấp, các ngành Thành phố đã có nhiều cố gắng, vì vậy cơ bản kiểm soát tình hình. Thành phố ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhất là các lực lượng tuyến đầu như đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế, quân đội, công an, báo chí... Tuy nhiên, có lúc, có nơi còn chủ quan, nhất là cấp cơ sở, việc triển khai chủ trương của Thành phố chưa nhanh, chưa thực sự quyết liệt; việc điều phối, phối hợp giữa một số ngành của Thành phố, giữa các cơ quan của Thành phố với quận, huyện, thị xã còn chưa chặt chẽ và thống nhất; nhận thức của một số người dân về mức độ nguy hiểm của biến thể vi rút lần này chưa cao; chưa thực hiện nghiêm quy định và khuyến cáo của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch...

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành Thành phố phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch nhanh, triệt để, không để dịch lây lan. Tiếp tục duy trì thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất, kinh doanh, lưu thông, phân phối hàng hóa trên nguyên tắc đảm bảo hoạt động dân sinh và an toàn cho sức khỏe người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố; tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội với phương châm nơi có điều kiện hỗ trợ nơi khó khăn, khơi dậy các lĩnh vực có tiềm năng phát triển, tận dụng mọi điều kiện để “góp gió thành bão”, hạn chế tối đa thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành Thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Rà soát, nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo từ Thành phố tới quận, huyện, thị xã, thôn, tổ dân phố theo tinh thần chủ động, nhanh nhạy, sát thực, kịp thời, sáng tạo; tăng cường phối hợp giữa các cấp, chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm, bảo đảm kịp thời. Yêu cầu phải truy vết nhanh hơn nữa, phát hiện sớm hơn nữa, phát huy vai trò tổ giám sát cộng đồng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, thực hiện khai báo y tế. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp Thành phố với cấp quận, huyện, cấp quận, huyện với xã, phường, thôn, tổ dân phố và giữa các ngành của Thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

2. Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo nâng cao năng lực xét nghiệm, triển khai việc thực hiện xét nghiệm theo đúng quy định; chỉ đạo nghiên cứu, xem xét mức độ và quyết định sự cần thiết của việc cho phép tổ chức các hoạt động, sự kiện cần thiết, các hoạt động phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân... trên nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu. Không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã như dự kiến; nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19 (không tập trung đông người) để truyền hình trực tiếp phục vụ Nhân dân.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành phố nghiên cứu có quyết định khoanh vùng dịch rộng hơn, thực hiện xét nghiệm phạm vi rộng hơn đối với trường hợp F1, F2, người đi về từ vùng dịch, người có nguy cơ nhiễm cao tại khu cách ly, các y bác sĩ, các lực lượng thực thi nhiệm vụ, ưu tiên xét nghiệm đối với trường hợp F1...; sớm thông báo kết quả xét nghiệm để người dân yên tâm. Phối hợp với Bộ Y tế để xét nghiệm cho các nhân viên của Sân bay Nội Bài, đồng thời ưu tiên xét nghiệm ở Đại học FPT, Nhà máy Z153, thôn Bạch Trữ (huyện Mê Linh), khu đô thị Times City và chung cư Mỹ Đình 2. Trước ngày 23 Tháng Chạp (tức 04/02/2021) phải có kết quả xét nghiệm xong hoàn toàn các trường hợp F1 trên địa bàn Thành phố.

4. Rà soát, chuẩn bị nguồn nhân lực, kể cả kế hoạch dự kiến huy động đội ngũ chuyên gia, lực lượng sinh viên ngành y, y bác sĩ nghỉ hưu trên địa bàn khi cần thiết; nhu cầu về thiết bị, thuốc phục vụ phòng, chống dịch; chuẩn bị khăn

trương các khu cách ly và các cơ sở chữa trị tại Bệnh viện dã chiến Mê Linh, bệnh viện Bắc Thăng Long, bệnh viện Đức Giang, các bệnh viện tuyến huyện, nghiên cứu sáng kiến của quận Nam Từ Liêm thực hiện cách ly tại chỗ nếu phù hợp và đảm bảo điều kiện (như Trường Tiểu học Xuân Phương).

5. Đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, Thường trực Thành uỷ sẽ báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành uỷ về chủ trương. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố làm việc với Bộ Y tế, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo cung cấp vắc xin cho người dân Thủ đô bằng nguồn vốn từ ngân sách Thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác, ưu tiên trước hết cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao.

6. Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tính toán nhu cầu nhu yếu phẩm trên địa bàn Thành phố đáp ứng nhu cầu Tết của nhân dân, kể cả trong trường hợp sinh viên, người lao động lưu trú tại Hà Nội dịp Tết do điều kiện dịch; tăng cường các hoạt động thương mại trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo lưu thông hàng hóa trên nguyên tắc an toàn; tăng cường cung ứng khẩu trang, các vật tư, thiết bị phòng, chống dịch, không để tình trạng “thiếu hàng, sốt giá” và hành vi trục lợi.

7. Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì, phát triển kinh tế-xã hội trên nguyên tắc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

8. Về công tác truyền thông, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện tốt khuyến cáo “5 K”: “*Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế*”. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố kịp thời thông tin tình hình dịch cho các cơ quan truyền thông của Thành phố để công khai thông tin liên quan tới Covid-19 để giúp người dân nắm và không hoang mang, dao động, nhưng cũng không lơ là, chủ quan.

9. Các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại các nơi có nguy cơ cao như khu công nghiệp, trường học khi học sinh, sinh viên đi học trở lại. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành uỷ đề các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCDB,
- Ban Tuyên giáo, VP TW Đảng,
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế,
- Thường trực Thành uỷ,
- Đảng đoàn HĐND TP, Ban CSĐ UBND TP,
- Các ban Đảng, Văn phòng Thành uỷ,
- MTTQ và các đoàn thể TP,
- Các đồng chí Thành uỷ viên,
- Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy TT,
- Lưu TH, VT.

(Đề b/c)

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Anh Tuấn